

Bakit binigyan ng Lumikha ang mga tao ng kakayahang pumili sa pagitan ng kawalan ng pananampalataya at pananampalataya?

At sabihin: "Ang katotohanan ay mula sa inyong Panginoon, kaya sino mang nagnanais, hayaan siyang maniwala; at sino mang nagnanais, hayaan siyang hindi maniwala..." (Al-Kahf: 29).

Ang Diyos ay maaaring magpilit sa atin na sumunod at sumamba, ngunit ang pilitan ay hindi natutupad ang layunin ng paglikha sa tao.

Ang karunungan ng Diyos ay ipinakita sa paglikha kay Adan at sa kanyang natatanging kaalaman.

"At itinuro Niya kay Adan ang mga pangalan ng lahat ng bagay; pagkatapos ay iniharap Niya ito sa mga anghel at sinabi: 'Sabihin ninyo sa Akin ang mga pangalan ng mga ito kung kayo ay totoo sa inyong sinasabi.'" (Al-Baqara: 31).

Binigyan Niya si Adan ng kakayahang pumili.

"At sinabi Namin: 'O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso at kumain kayo mula roon nang sagana saan man ninyo naisin, ngunit huwag kayong lumapit sa punong kahoy na ito kundi kayo ay magiging kabilang sa mga makasalanan.'" (Al-Baqara: 35).

Binuksan din ng Diyos ang pinto ng pagsisisi at pagbabalik-loob dahil ang kalayaan sa pagpili ay nagdudulot ng pagkakamali at kasalanan.

"At si Adan ay tumanggap ng mga salita mula sa kanyang Panginoon, kaya siya ay pinatawad Niya. Katotohanan, Siya ang tumanggap ng pagsisisi, ang Maawain." (Al-Baqara: 37).

Nais ng Diyos na si Adan ay maging kalipunan sa lupa.

"At nang sinabi ng iyong Panginoon sa mga anghel: 'Ako ay maglalagay ng isang kalipunan sa lupa.' Sila ay nagsabi: 'Maglalagay Ka ba roon ng isa na gagawa ng kasamaan at magpapadanak ng dugo, samantalang kami ay naglilingkod sa Iyo nang

may papuri at nagpapabanal sa Iyo?' Sinabi Niya: 'Katotohanan, Ako ay nakakaalam ng hindi ninyo nalalaman.'" (Al-Baqara: 30).

Ang kalayaan at kakayahan sa pagpili ay isang biyaya, kung ito ay ginamit at itinuwid nang tama. Ito ay magiging isang sumpa kung ito ay ginagamit para sa masamang layunin.

Ang kalayaan at pagpili ay kailangang harapin ng mga pagsubok, tukso, at pakikibaka laban sa sarili. Ito ay walang duda na mas mataas at mas marangal para sa tao kaysa sa pagkapailalim na nagdudulot ng huwad na kaligayahan.

"Ang mga nananatiling hindi lumalaban ay hindi pantay sa mga nagsisikhay sa landas ng Diyos gamit ang kanilang mga yaman at sarili. Pinalamutian ng Diyos ang mga nagsisikhay gamit ang kanilang mga yaman at sarili nang higit sa mga nananatiling hindi lumalaban. Sa lahat, ipinangako ng Diyos ang magandang gantimpala, ngunit higit na dakilang gantimpala ang para sa mga nagsisikhay sa mga nananatiling hindi lumalaban." (An-Nisa: 95).

Ano ang halaga ng gantimpala at kaparusahan kung walang pagpili na karapat-dapat pagpasiyahan?

At ito ay kasama ng kaalaman na ang saklaw ng pagpili na ibinigay sa tao ay talagang limitado sa mundong ito. Ang Diyos ay huhusga sa atin batay lamang sa kung ano ang binigyan tayo ng kalayaan sa pagpili. Ang mga kalagayan at kapaligiran na kinagisnan natin ay wala tayong pagpipilian doon, gayundin hindi natin pinili ang ating mga magulang, at hindi rin natin kontrolado ang ating mga anyo at kulay.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/10/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/10/>

Saturday 18th of January 2025 03:14:13 PM